



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๓๑๖๔ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๒๕/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๒๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๒๕/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๒๕/๒๕๖๔
วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ให้ทีม CDCU อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนโรค Cluster กลุ่มพ่อค้าชาวต่างชาติ โดยให้ดำเนินการจัดทำแผน Sentinel Surveillance ใน Setting ที่สำคัญๆ เพิ่มมากขึ้นและสม่ำเสมอ	- สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย
๒	ให้ทุกอำเภอวางแผนการทำ Sentinel surveillance ในกลุ่มที่ ๓ ได้แก่ สถานที่ขนส่งสาธารณะ (คนขับรถ/ผู้จำหน่ายตั๋ว) และกลุ่มที่ ๗ ได้แก่ ผู้เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง/พื้นที่เคยพบผู้ป่วยยืนยันเป็น Cluster เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อนำเสนอแผนการทำ Sentinel surveillance ในการประชุม EOC ทุกครั้ง	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๓	ขอให้ทุกหน่วยงานแก้ไขการบันทึกข้อมูลผู้รับการฉีดวัคซีนให้ถูกต้อง เพื่อใช้จำแนกประเภทของผู้รับวัคซีนให้ตรงกับความเป็นจริง	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๔	ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่ม ๖๐๘ ให้ได้ ร้อยละ ๕๐ ตามเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลเสนอขอมติเพิ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนกลุ่มอื่น ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามในครั้งต่อไป เช่น กลุ่มตลาด กลุ่มโรงงาน รวมทั้งกลุ่มนักศึกษา เพื่อรองรับการเปิดโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๒ ต่อไป	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๕	ให้ทีม Case Management ดำเนินการประชุมวางแผนร่วมกับทีมผู้ดูแลรักษาในการเตรียมความพร้อมปิดโรงพยาบาลสนาม/ Community Isolation ระดับตำบล ,ระดับอำเภอ หรือระดับจังหวัด โดยให้วิเคราะห์สถานการณ์ ข้อจำกัด ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งกำหนดวัน D-Day ในการรับเข้าผู้ป่วยรายใหม่ ว่าให้เข้ารับการรักษาเมื่อใด สถานที่ที่ใด โดยกำหนดบทบาทให้ชัดเจน และให้เสนอในที่ประชุม EOC ครั้งต่อไป	- ทีม Case Management



(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

